

พิษโกงสอบ! ศธ.เตรียม "เลื่อน" สอบบรรจุ เดือน เม.ย.ออกไปก่อน

นำเสนอเมื่อ : 3 มี.ค. 2556

ศธ.โยน DSI สอบครูผู้ช่วยเชื่อเป็นกลางสุด

รมว.ศึกษา ระบุไม่ตั้ง กก.ภายในตรวจสอบทุจริตครูผู้ช่วย สังคมอาจแคลงใจได้ ย้ำให้ ดีเอสไอ ตรวจสอบได้ข้อมูลเป็นกลางเชื่อถือได้ที่สุด

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

กล่าวถึงกรณีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ

เสนอให้เลื่อนการสอบบรรจุข้าราชการครูทั่วไปในเดือน เม.ย.ออกไปก่อน

หลังจากมีการตรวจพบการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นพิเศษหรือเหตุพิเศษ 12 ซึ่งพบว่าอาจมีผู้บริหารระดับสูงใน สพฐ.เกี่ยวข้องและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ว่า แนวคิดของ นายเสริมศักดิ์ เป็นเรื่องที่ดี เพราะต้องตรวจสอบการทุจริตกรณีที่เกิดขึ้นนี้ให้เรียบร้อยก่อน จะได้ดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีจุดบกพร่องที่ใด เพื่ออุดจุดบอดนั้นไม่ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นอีก ซึ่งจะนำไปสู่การจัดระบบการสอบครั้งใหม่ให้รัดกุม โปร่งใส ไม่ให้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบหรือมีใครรู้ข้อสอบก่อน ดังนั้น ตนจะรอดีเอสไอ ส่งข้อมูลกลับมาซึ่งคิดว่าไม่นาน

ถามว่า กระทรวงศึกษาธิการ จะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้นหรือไม่ เพราะมีผู้บริหารระดับสูงเข้าไปเกี่ยวข้องของ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวไว้ ดีเอสไอ

ซึ่งเป็นองค์กรจากภายนอกทำหน้าที่ตรวจสอบอยู่ และเราก็เชื่อได้ว่าข้อมูลจากดีเอสไอเป็นกลางที่สุด หากให้ศธ.หรือ สพฐ.ตรวจสอบเอง สาธารณะชนอาจเกิดความคลางแคลงใจ

ที่มา [ASTVผู้จัดการออนไลน์](#) 3 มีนาคม 2556

"พงศ์เทพ"เชื่อมั่นผลทุจริตสอบครูดีเอสไอ

**"พงศ์เทพ"หนุนเลื่อนสอบครู รอผลดีเอสไอเพื่อปิดจุดบอด โปร่งใส
ยันไม่ตั้งกรรมการสอบจากกระทรวงศึกษาธิการเพราะคนจะแคลงใจตั้งคนกันเองสอบ**

วันนี้(3 มี.ค.) นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.)กล่าวถึงกรณีการตรวจสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นพิเศษหรือเหตุพิเศษ หรือ ว12 ซึ่งตรวจพบว่าอาจมีผู้บริหารระดับสูงในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ **เสนอให้เลื่อนการสอบบรรจุข้าราชการครูทั่วไปในเดือน เม.ย.ออกไปก่อน ว่า แนวคิดของนายเสริมศักดิ์ เป็นเรื่องที่ดี เพราะต้องตรวจสอบการทุจริตกรณีที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยก่อน เพื่อดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีจุดบกพร่องที่ใด จะได้อุดจุดจุดบอด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก และจัดระบบการสอบครั้งใหม่ให้รัดกุม โปร่งใส ไม่ให้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบหรือมีใครรู้อะไรก่อน** ดังนั้นตนรอว่าดีเอสไอ จะส่งข้อมูลกลับมาอย่างไร แต่คิดว่าไม่นาน

ผู้สื่อข่าวถามกระทรวงศึกษาธิการจะมีตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้นหรือไม่ เพราะอาจจะมีผู้บริหารระดับสูงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้น รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้ดีเอสไอเป็นองค์กรจากภายนอกที่ตรวจสอบอยู่แล้ว และเราก็เชื่อว่าข้อมูลจากดีเอสไอเป็นกลางที่สุด แต่หากให้ศธ.หรือ สพฐ.มาตรวจสอบกันเอง สาธารณะชนอาจเกิดความคลงใจได้

ที่มา [เดลินิวส์](#) วันที่ 3 มีนาคม 2556

พงศ์เทพเล็งเลื่อนสอบครูผู้ช่วย รอให้ผลเชือดชวบนการโกงออกมาก่อน/ดีเอสไอลงอีสานหาข้อมูลเพิ่ม

โงสอบครูผู้ช่วยพิเศษ กระทบการสอบครูผู้ช่วยทั่วไป "พงศ์เทพ"
เห็นด้วยเลื่อนสอบออกไปก่อนจากกำหนดเดิมเดือน เม.ย.
ชี้ควรรอให้การสอบสวนชวบนการโงสอบครูผู้ช่วยสุดจาวเสร็จสิ้น ส่วนการจัดสอบใหม่ต้องกำจัดจุดอ่อน
หาวิธีที่รัดกุมโปร่งใสงัยขึ้น ดานดีเอสไอลงพื้นที่อีสานหาข้อมูลเพิ่ม เจาะลึกชวบนการโงใครเอี้ยวบาง

วันที่ 3 มีนาคม 2556 นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
กล่าวถึงกรณีการตรวจสอบพบทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษหรือเหตุพิเศษ หรือ ว12 ซึ่งตรวจพบว่าอาจมีผู้บริหารระดับสูงในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เกี่ยวข้องขณะที่นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ เตรียมเสนอให้เลื่อนการสอบบรรจุข้าราชการครูทั่วไปในเดือน เม.ย.นี้ออกไปก่อน ว่า แนวคิดของนายเสริมศักดิ์เป็นเรื่องที่ดี เพราะต้องตรวจสอบการทุจริตกรณีที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยก่อน เพื่อดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีจุดบกพร่องที่ใด จะได้อุดจุดจุดบอดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก และจัดระบบการสอบครั้งใหม่ให้รัดกุม โปร่งใส เพื่อไม่ให้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบหรือมีใครรู้อะไรก่อน อย่างไรก็ตามตนขอการตรวจสอบจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ก่อน ซึ่งคิดว่าอีกไม่นาน

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า สำหรับข้อซักถามว่าในส่วน ศธ.จะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้นหรือไม่

กรณีอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าไปเกี่ยวข้องนั้น ขณะนี้ดีเอสไอเป็นองค์กรจากภายนอกที่ตรวจสอบอยู่ และเราก็เชื่อว่าข้อมูลจากดีเอสไอเป็นกลางที่สุด หากให้ ศธ.หรือ สพฐ.ตรวจสอบเอง สาธารณชนอาจเกิดความคลางแคลงใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในสัปดาห์นี้ดีเอสไอเฝ้าโดยนายธานี ประมปรีดี รอง ผบ.สำนักคดีอาญาพิเศษ 2 ดีเอสไอ พร้อมชุดสอบสวนจะลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดต่างๆ ที่มีการเปิดสอบครูผู้ช่วย เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานให้ชัดเจนทั้ง 3 ประเด็น ทั้งการให้ทองเฉลยขอสอบการเข้าห้องสอบ การใช้เครื่องมือสื่อสารติดต่อส่งคำตอบ และการเข้าสอบแทน แต่จะทำกันทุกเขตทุกพื้นที่หรือไม่ต้องสืบหาขบวนการในเชิงลึกต่อไป และตรวจสอบเส้นทางทางการเงินในสวนของการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบหัวละ 500,000 บาท.

ที่มา: [หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์](#)